

QUÂN KHU 7  
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ  
TỈNH TÂY NINH

Số /BCH-CT  
V/v gửi nội dung tham luận tại  
hội nghị tổng kết cuộc vận động  
“TĐĐKXDĐSVH” năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày tháng 3 năm 2025

Kính gửi: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Căn cứ Công văn số 433/SVHTTDL-QLVHGD ngày 21/02/2025 của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch về tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Bộ CHQS tỉnh gửi nội dung báo cáo tham luận theo Mục 3 của Công văn (có văn bản kèm theo).

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- Lưu: VT, PCT. Dg03.

**TL. CHÍNH ỦY**  
**KT. CHỦ NHIỆM CHÍNH TRỊ**  
**PHÓ CHỦ NHIỆM**

**Thượng tá Trần Văn Toàn**

## **NỘI DUNG THAM LUẬN**

**Về triển khai và kết quả thực hiện xây dựng môi trường văn hoá, tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội gắn với phong trào “TĐĐKXĐĐSVH”**  
(Kèm theo Công văn số...../BCH-CT, ngày 10/3/2024 của Bộ CHQS tỉnh)

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo.
- Kính thưa các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị

Căn cứ Công văn số 433/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 21/02/2025 của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch về tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và công tác gia đình năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng môi trường văn hoá phong phú, lành mạnh trong Quân đội và một số nội dung gợi ý của Ban chỉ đạo, Bộ CHQS tỉnh báo cáo tham luận với những nội dung như sau:

**Kính thưa các đồng chí đại biểu.**

**Thưa hội nghị.**

Lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh cùng với hệ thống chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh luôn là một thể thống nhất; trên cơ sở đó, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, địa phương, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh quán triệt, triển khai và thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá, phong phú, lành mạnh trong các đơn vị Quân đội” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do địa phương phát động. Từ đó, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh ngày càng nâng cao, trách nhiệm cùng cộng đồng xã hội trong tham gia xây dựng đời sống văn hoá, phong phú, lành mạnh, nếp sống văn minh tại cơ quan đơn vị và ở địa phương.

**- Xây dựng môi trường văn hoá trong sạch, lành mạnh về chính trị**

Thưa các đồng chí! Trong những năm qua, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh có bước phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, tệ nạn xã hội, tội phạm, hoạt động tín ngưỡng trái phép, mê tín dị đoan vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động đến suy nghĩ, lối sống của một số ít cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh.

Để góp phần, triển khai và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá, phong phú, lành mạnh trong các đơn vị Quân đội”, gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” góp phần cùng địa phương xây dựng nếp sống văn hoá, xã hội văn hoá, đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá...; những năm qua Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị, Kế hoạch của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về triển khai thực hiện Cuộc vận động và các phong trào hành động cách mạng góp phần lan toả sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ về nhận thức, tư tưởng và hành động; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương

có môi trường văn hoá phong phú, tốt đẹp, lành mạnh, kịp thời ngăn ngừa những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, lối sống trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc và truyền thống của Quân đội. Xây dựng LLVT tỉnh có môi trường văn hoá, lành mạnh, cùng với hệ thống chính trị của địa phương xây dựng nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân về ý nghĩa, kết quả và giá trị thụ hưởng về đời sống vật chất, tinh thần đem lại cho cuộc sống hằng ngày.

Từ nhận thức trên, năm 2024 Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã cụ thể hoá và đưa nội dung của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá, phong phú, lành mạnh trong các đơn vị Quân đội” vào nghị quyết, kế hoạch nhiệm vụ QS-QP để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Quá trình thực hiện đã gắn quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, mục tiêu, quan điểm của Đảng về văn hóa như: Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI); Kết luận số 76/KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ... đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện phong trào tạo nên sự lan tỏa rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và khu vực đóng quân.

***- Xây dựng nếp sống văn hoá, môi trường văn hoá, đơn vị văn hoá; ấp, khu phố văn hoá, đô thị văn minh***

Xác định, đây là một trong những nội dung quan trọng góp phần xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng văn minh, phát triển, hội nhập. Những năm qua mà đặc biệt trong năm 2024, LLVT Tây Ninh đã triển khai và thực hiện hiệu quả các mô hình, phong trào do địa phương phát động như: Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Xây dựng nông mới”, “Gia đình văn hoá”, “Đơn vị văn hoá tiêu biểu”... trên địa bàn tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả, đồng thời xác định đây là phong trào hành động cách mạng lớn, có ý nghĩa quan trọng cả trước mắt và lâu dài.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh tiếp tục duy trì và thực hiện tốt phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp”, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”. Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Thiết chế văn hoá tại đơn vị cơ sở, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Hệ thống thiết chế văn hoá trong LLVT tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, từng bước bảo đảm cơ sở, vật chất theo Thông tư 138/2020/TT-BQP ngày 10/11/2020 của Bộ Quốc phòng góp phần phục vụ tốt đời sống văn hoá, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, ra sức thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hoá, phong phú, lành mạnh; quá trình thực hiện đã kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước của địa phương góp phần xây dựng con người mới XHCN.

Hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Năm 2024, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và trao tặng 02 công trình thể dục thể thao ngoài trời cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn với tổng kinh phí hơn **01** tỷ đồng; vận động kinh phí và phối hợp với cấp uỷ chính quyền huyện, thị xã, thành phố; doanh nghiệp khởi công tặng dày 30 căn nhà ở liền kề Chốt dân quân biên giới với tổng kinh phí **07** tỷ đồng; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, dân tộc, tôn giáo nhân dịp các ngày lễ, Tết và lễ trọng của các Tôn giáo với tổng kinh phí trên **1,6** tỷ đồng; xây dựng, bàn giao **36** căn nhà Tình nghĩa Quân-Dân, nhà Đại đoàn kết, đạt **129%** chỉ tiêu trong năm; phối hợp với UBND Thị xã Trảng Bàng và huyện Châu Thành tổ chức chương trình “Tết Quân-Dân -Xuân Chiến sĩ”, kinh phí trên 600 triệu đồng. Phối hợp với các địa phương tổ chức ra quân làm tốt công tác dân vận với 71.083 ngày công lao động, sửa chữa, xây nhà, thăm, tặng quà, khám bệnh cấp thuốc, hỗ trợ vật chất, với tổng kinh phí trên **2,5** tỷ đồng. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cử lực lượng, ủng hộ kinh phí, vật chất ngày công lao động tham gia giúp dân sửa nhà, khắc phục hậu quả thiên tai, lốc xoáy; tích cực tham gia cuộc vận động “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” do UBND tỉnh phát động góp phần cùng địa phương đạt và vượt thời gian so với kế hoạch của Trung ương, để lại tình cảm và hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân ra sức lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh ở khu dân cư.

Từ kết quả thực hiện cuộc vận động đã tạo nên sự chuyển biến tích cực về đời sống văn hoá tinh thần tốt đẹp, lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ và đời sống của nhân dân; góp phần chung tay xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Kính thưa Hội nghị, nội dung phát biểu tham luận “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh trong Quân đội” của Bộ CHQS tỉnh xin tạm dừng tại đây.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe./